

# ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๐๖๔



ศาลากลางจังหวัดตาก  
ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือ (อปพร.)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๗๒๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดได้ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามอำนาจหน้าที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีระเบียบในเรื่องค่าตอบแทนของ อปพร. ใช้บังคับเป็นการเฉพาะ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยยังมีได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประกอบกับในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้มีคำสั่งให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไปร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ในการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนให้ห้วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย จึงชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้แก่องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ดังนี้

๑. หากองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความจำเป็นต้องสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดตามอำนาจหน้าที่ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้ องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ให้แก่อาสาสมัครดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงการมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒. การสั่งใช้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ไปปฏิบัติหน้าที่หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องดำเนินการภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๔๔๘๓ ต่อ ๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

58\_59อปพร.doc

(นายสุทธา สายวาณิชย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก